

Source :

ไทยรัฐ

Date :

5 เม.ย. 2559

Page :

111

No :

เลื่อนไตสวนอุบสมบัติ รอใกล้เกลี้ยที่วังวรดิศ

ศาลนครปฐมสั่งเลื่อนไตสวนคดีที่ "แม่ประนอม" ถอนฟ้อง
คดีลูกสาวคนโต-ทนาย ปลอมเอกสาร ★ มีต่อหน้า 11



▲ เลื่อนนัด นางประนอม แดงสุภา และนางศิริวัลย์ บุตรสาวครอง พร้อมทนาย มาศาลจังหวัดนครปฐม ที่นัดไตสวนกรณีไม่ได้ถอนฟ้องนางศิริพร บุตรสาวคนโต คดีปลอมสินสมรส โดยสมัครใจ โดยศาลเลื่อนนัดไป 14 มิ.ย. เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันตามที่ "ม.ล.ปนัดดา" นัดปรับความเข้าใจบายวันที่ 5 เม.ย. นี้

เลื่อนไต่สวน ☆ ต่อจากหน้า 1

โอนที่ดินสินสมรสของแม่ 9 แปลงไปเป็นของตัวเอง ไปอีก 2 เดือน ให้โอกาสแม่-ลูก ไกล่เกลี่ยยุติปัญหา ความขัดแย้งอีกครั้ง ด้าน “หม่อมปนัดดา” ดีเดย์ นัดสองฝ่ายปรับความเข้าใจที่วังวรดิศบ่าย 5 เมษายน ขณะที่ยังมีอีกคดีแพ่งเรื่องทรัพย์สิน ที่ศาลจังหวัด ตลิ่งชัน นัดไต่สวนคำร้องเรื่องการถอนฟ้องในวันที่ 11 เม.ย.นี้

หลังจากนางประนอมแดงสุภาผู้ก่อตั้งบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม เข้าร้องขอ ความเป็นธรรมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา เรื่องถูกลูกสาวคนโตสูบกิจการ และกำลังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่นั้น กระทั่งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. เวลา 09.00 น. ที่ศาลจังหวัดนครปฐม ห้องพิจารณาคดีที่ 21 ศาลจังหวัดนครปฐมนัดไต่สวน คดีที่นางประนอมได้ยื่นคำร้องต่อศาลใหม่ว่าไม่ได้ ถอนฟ้องนางศิริพรแดงสุภาบุตรสาวคนโต ซึ่งเป็น ผู้บริหารบริษัทคนปัจจุบัน โดยสมัครใจ ในคดี หมายเลขดำที่ 861/2558 ซึ่งนางประนอมเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางศิริพร และนายกำธร ประยูรstadangc นายความของนางศิริพร ต่อศาลจังหวัดนครปฐม ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ฉ้อโกง และความผิด ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 และ 341 ท้ามกลางความสนใจ จากผู้คนที่มาติดตามการไต่สวนครั้งนี้จนแน่น ห้องไต่สวน

ต่อมาเวลา 09.15 น. นางประนอมเดินทาง มาพร้อมกับนางศิริวัลย์แดงสุภา บุตรสาวคนรอง นายพิสิษฐ์ ชุตติพรพงษ์ชัย นายความ และผู้ติดตาม 7-8 คน โดยนางประนอมได้ทักทายสื่อมวลชนที่มา รอทำข่าว พร้อมกล่าวด้วยว่า มั่นใจในการต่อสู้คดี และยืนยันว่าไม่เคยคิดจะถอนฟ้อง ครั้งก่อนที่เซ็น เอกสารถอนฟ้องไป ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารอะไร เพราะเชื่อว่านางศิริพรบอกว่าเป็นเอกสารการโอน ที่ดินคืนให้ อย่างไรก็ตามก็ดี ขอขอบคุณทุกคนที่คอย ให้กำลังใจ

ขณะที่ทางฝ่ายจำเลย นางศิริพรแดงสุภา บุตรสาวคนโตของนางประนอมไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงนายกำธรประยูรstadangc นายทวิชา หวังโภคา นายความของนางศิริพร และทีมนายความ อีก 5 คน เดินทางมาร่วมกระบวนการพิจารณาคดี แต่เลี่ยงพนักข่าวที่รออยู่หน้าศาล

ต่อมาเวลา 10.00 น. ศาลจึงได้ออกนั่งบัลลังก์ เพื่อไต่สวนคำร้อง แต่ก่อนจะเริ่มกระบวนการพิจารณา ศาลชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า ขอพูดคุยรายละเอียด ทางคดีกับคู่ความก่อนตกลงกันก่อน ศาลจึงขอให้

สื่อมวลชนออกจากห้องพิจารณา และหากคู่ความตกลง กันไม่ได้ศาลจะให้สื่อมวลชนร่วมฟังการไต่สวนต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากพูดคุยกับคู่ความทั้งสอง ฝ่ายนานกว่า 1 ชั่วโมง ศาลจังหวัดนครปฐมได้ เผยแพร่เอกสารกระบวนการพิจารณาให้สื่อมวลชน โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า ศาลเห็นว่าผลการคดี คู่ความทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เคลือบแคลงระแวงสงสัยใน องค์คณะผู้พิพากษา แต่ขอเลื่อนนัดไต่สวนคำร้อง ไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันนอกศาล

ศาลพิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อน นัดการไต่สวนคำร้องออกไปก่อน โดยนัดอีกครั้ง ในวันที่ 14 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น. พร้อมกำชับให้ คู่ความทั้ง 2 ฝ่าย ใช้ความระมัดระวังในการให้ข่าว ต่อสาธารณชน ไม่ให้กระทบต่อบุคคลหรือองค์กร ในกระบวนการยุติธรรมต้องเสียหายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ พิจารณานางประนอมและลูกสาวคนรองเดินทางกลับ บ้านที่ โดยให้หมายคำตอบข้อซักถามสื่อมวลชนแทน ทั้งนี้ นายพิสิษฐ์ นายความของนางประนอม กล่าวไว้ว่า ศาลให้โอกาสที่เจรจาไกล่เกลี่ยกัน ซึ่งเมื่อ วันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา เลขานุการของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โทร. นัดหมายจะให้นางประนอมไปพูดคุยปรับความ เข้าใจกับนางศิริพร ที่วังวรดิศ ถนนหลานหลวง ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 เม.ย. ส่วนตัวเชื่อเรื่องความเป็น แม่ลูกจะคุยกันได้ แต่ยังไม่ทราบจะเป็นทิศทางใด ซึ่งหากไกล่เกลี่ยกันได้ก็จะดีที่สุดในเวลานั้นต้องมา ศาลไต่สวน ขณะที่การพูดคุยกันในศาลวันนี้ยังไม่คุยอะไรกันมาก เพียงแต่ศาลถามว่าจะลงพุด คุยกันก่อนหรือไม่ ก็ให้คำแนะนำทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่ง การเจรจาที่จะคุยกันนั้นยังไม่มีการตั้งเงื่อนไขใด เพียงแต่จะคุยปรับความเข้าใจกันก่อนนำไปสู่ข้อ เรียกร้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนคดีแพ่งเรื่อง ทรัพย์สินที่ฟ้องกันในศาลจังหวัดตลิ่งชันนั้น ก็ยังคงมีนัดไต่สวนคำร้องเรื่องการถอนฟ้องต่อไปใน วันที่ 11 เม.ย.นี้ ช่วงบ่าย แต่หากการเจรจาในวันที่ 5 เม.ย. มีผลสืบหน้าก็อาจจะมีการแถลงต่อศาลจังหวัด ตลิ่งชันให้เลื่อนนัดไต่สวนออกไปก่อนเช่นกัน

Source :

มติชน

Date :

5 เม.ย. 2559

Page :

27

No:

59157457

ปปช.'สงขลา'ซื้อปท.แชมป์ภูกร้อง ศาลสั่งถอนสิทธิ5รายยื่นบัญชีเท็จ

นายศรีชัย ชูวิเชียร ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สงขลา เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปช.สงขลา มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในความรับผิดชอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2554-มีนาคม 2559 จำนวน 246 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 111 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 135 เรื่อง และมีแนวโน้มการร้องเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ปี 2559 ได้รับเรื่องร้องเรียน 38 เรื่อง ซึ่งจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น หากพบความ

ผิดปกติจะเข้าไปสืบสวนเอง

“หน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 134 เรื่อง รองลงมา หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 38 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 21 เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15 เรื่อง กระทรวงการคลัง 8 เรื่อง หน่วยงานศาล/อัยการ 4 เรื่อง ส่วนใหญ่มาจากการบริหารงานส่วนบุคคล ทุจริตเลือกตั้ง ทุจริตในหน้าที่ราชการ นอกจากนี้มีผลการตรวจสอบบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ.สงขลา ที่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี 4,665 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,308 บัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณา 240 บัญชี อยู่ระหว่างตรวจสอบ 117 บัญชี พบนักการเมืองท้องถิ่น 5 ราย จงใจยื่นบัญชีเป็นเท็จ 1 ราย และไม่ยื่นบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 4 ราย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาเพิกถอนสิทธิ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี โทษจำคุกให้รอลงอาญาและปรับ”